

Số: /SNN-TT&BVTV
V/v Chỉ đạo phát triển sản xuất nông
nghiệp trong tình hình giá vật tư đầu vào
tăng cao

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Các chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,
Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông.

Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dẫn tới giá các loại mặt hàng vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao cụ thể như: Giá phân bón tăng 40-50%; giống cây trồng tăng 10-15%; thuốc bảo vệ thực tăng 10- 20%; thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng 15-20%; thuốc thú y, thủy sản tăng 10-15%,...trong khi đó giá bán một số mặt hàng nông sản lại giảm mạnh như: Giá cá thương phẩm giảm 10-15%; thịt lợn hơi giảm từ 30-50%,...đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thích ứng linh hoạt trong tình hình mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) và các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền chỉ đạo nông dân đẩy mạnh mở rộng sản xuất an toàn, sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh, sản xuất các vùng tập trung có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nhằm đảm bảo môi trường và phát triển bền vững, giảm chi phí đầu vào sản xuất, tạo nguồn nông sản phẩm sạch, an toàn phục vụ chế biến và xuất khẩu, tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

- Đối với trồng trọt: Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học; tận dụng tối đa phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, rác thải hữu cơ trong sinh hoạt để ủ phân hữu cơ nhằm giảm chi phí đầu vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân; tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như: SRI, 3 giảm 3 tăng, phòng trừ dịch hại tổng hợp

IPM, ICM,... tưới nước tiết kiệm theo kỹ thuật “nông, lộ, phơi”. Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất lúa tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 thông qua việc lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng có chi phí đầu vào sản xuất thấp như: Giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới, công lao động. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá khâu làm đất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, vận chuyển, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý vận hành hệ thống tưới nước và bón phân nhỏ giọt tự động trên các loại cây trồng đối với các mô hình sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, giúp giảm tối đa về chi phí công lao động, điện năng, phân bón, thuốc BVTV để hạ giá thành đầu vào sản xuất, tăng hiệu quả và thu nhập cho nông dân.

- Đối với chăn nuôi: Lựa chọn mua con giống tốt có nguồn gốc xuất xứ, có tiềm năng năng suất cao, sạch bệnh từ các cơ sở giống có uy tín, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, nâng cao sức khỏe vật nuôi, tăng năng suất chăn nuôi. Các trang trại nhỏ và nông hộ tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có (cám, ngô, bã đậu, bã rượu, rau xanh, phế phụ phẩm nông nghiệp khác,...) bổ sung thêm các chế phẩm sinh học phối trộn, thay thế một phần hoặc toàn bộ nguồn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh phải mua từ thị trường. Với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn chủ động liên kết với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi để mua thức ăn tận gốc, đặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn của trang trại, giảm các chi phí trung gian, sử dụng thức ăn theo khuyến cáo của nhà sản xuất để phát huy tối đa công dụng các loại thức ăn thích ứng với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi; xử lý triệt để chất thải trong chăn nuôi tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất trồng trọt, đồng thời giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió và theo dõi sức khỏe trên đàn vật nuôi hàng ngày để nâng cao hiệu quả chăn nuôi tại các trang trại, gia trại trên địa bàn.

- Đối với thủy sản: Hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu đàn thủy sản nuôi, ưu tiên các đối tượng nuôi tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, thức ăn tự chế sẵn có tại địa phương như: rau xanh, cám gạo, ngô, đậu tương...; trong điều kiện hiện nay, cần giảm 50% lượng thức ăn công nghiệp cho thủy sản và thay vào đó là sử dụng thức ăn sẵn có như: Mô hình nuôi cá trắm cỏ, cá chép,... thì sử dụng ngô và đỗ tương kết hợp nấu chín cho cá ăn hàng ngày. Khuyến khích người dân đầu tư máy phối trộn thức ăn tự chế trong nuôi trồng thủy sản để tự chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất. Mặt khác chủ động ương dưỡng giống để phục vụ tại chỗ nhằm giảm giá thành sản xuất, tránh bị phụ thuộc và rút ngắn được thời vụ. Giảm mật độ nuôi cho phù hợp, giảm tỷ lệ nuôi cá rô phi trong cơ cấu quần đàn từ 60% như hiện nay xuống còn 30% để giảm áp lực đầu tư về thức ăn công nghiệp.

- Hỗ trợ khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn; hỗ trợ chuyển đổi số, ứng

dụng công nghệ 4.0, thương mại điện tử, đào tạo tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ xây dựng các mô hình mới, mô hình sản xuất tuần hoàn theo chuỗi liên kết giá trị; tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và khuyến cáo nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng; phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi, thủy sản; thuốc thú y thủy sản; các chế phẩm sinh học,...) trên địa bàn phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, cố tình găm trữ hàng để đẩy giá nhằm trục lợi bất chính,... và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

2. Đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

- **Chi cục Trồng trọt và BVTV:** Chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch sản xuất hàng vụ, hàng năm đảm bảo sát với tình hình thực tế, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19. Khuyến cáo doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất an toàn như: VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; sản xuất theo chuỗi giá trị; thường xuyên thăm đồng để kiểm tra, điều tra, dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là các vùng sản xuất vải thiều, rau chế biến,... phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa do sâu bệnh hại gây ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, găm trữ hàng để tăng giá nhằm trục lợi bất chính,... và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- **Chi cục Chăn nuôi và Thú y:** Chủ động tham mưu đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, thích ứng với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; khuyến cáo nhân rộng các mô hình chăn nuôi tuần hoàn để giảm chi phí đầu vào sản xuất, sản phẩm đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất cao, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý tốt chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật, vệ sinh thú y, sản phẩm động vật và an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

- **Chi cục Thủy sản:** Chủ động tham mưu đẩy mạnh sản xuất thủy sản theo quy trình an toàn sinh học, thích ứng với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả, điển hình trên phạm vi toàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của nhà nước về thủy sản cho người dân.

- **Trung tâm Khuyến nông:** Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh; các cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp của trung ương, tỉnh, huyện, thành phố; các mô hình mới sản xuất an toàn, hiệu quả đặc biệt là

mô hình chăn nuôi tuần hoàn để nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh được biết đến thăm quan học tập kinh nghiệm và triển khai nhân rộng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trên các đối tượng cây trồng vật nuôi cho các hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các mô hình trình diễn có tính mới như: Ứng dụng công nghệ 4.0, sản xuất theo quy trình tuần hoàn, có liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã từ khâu sản xuất đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đồng thời đánh giá tổng kết và khuyến cáo nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức, thực hiện tốt các nội dung trên ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Lê Bá Thành;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Phòng NN&PTNT (KT) các huyện, TP;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Tùng